



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร (งานนิติการ) โทร ๐๓๔-๔๒๗-๐๙๙ ต่อ ๘๙๑๑

ที่ สค ๐๑๓๓.๑.๑/-

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศเจตนาธรรม และมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ตามที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ประกาศเจตนาธรรม เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (จำนวน ๔ มาตรการ) เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตระหนักถึงการรับสินบน โดยยึดถือหลักปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงขอแจ้งเวียนประกาศเจตนาธรรม และมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (จำนวน ๔ มาตรการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทุกท่านยึดถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป

(นายศุภฤทธิ์ เสงคราวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร



**ประกาศเจตนารมณ์**  
**เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ**  
**และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ข้าพเจ้า นายศุภฤทธิ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนว่า โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสำนึกและปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง และทุกระดับของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปลอดจากทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “โรงพยาบาลสมุทรสาคร ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC )

ประกาศ ณ วันที่                      มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภฤทธิ เฮงคราวิทย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร